



# UBU NEWS

ปีที่ 3 ฉบับที่ 60 ประจำวันที่ 1 - 16 มิถุนายน 2566



คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต้อนรับ ผู้ทรงคุณวุฒิ จากสำนักงานวิจัยแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหารจากสถาบันเอเชียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะนักวิจัย ในโอกาสการเยือนมหาวิทยาลัยเครือข่ายในโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านเอเชียศึกษาระดับชาติและระดับนานาชาติ ภายใต้แผนงานอาเซียนในกระแสความพลิกผัน เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมวารินชำราบ สำนักงานอธิการบดี



คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต้อนรับ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยจัมปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในโอกาสเยี่ยมชมกิจการมหาวิทยาลัย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการสอน การให้บริการแก่นักศึกษา พร้อมเข้าเยี่ยมชมห้องสมุดกลาง สำนักวิทยบริการ เมื่อวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมวารินชำราบ สำนักงานอธิการบดี



คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เดินทางร่วมเจรจาหารือและแสวงหาความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา สถาบันการศึกษาชั้นนำ สาธารณรัฐประชาชนจีน และแสดงความสนใจในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้นสาขาวิชาเภสัชศาสตร์และทำหลักสูตรร่วม พร้อมเยี่ยมชมกิจการ การสาธิตอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 22 - 24 พฤษภาคม 2566 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน



คณะวิทยาศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมที่ 11 "เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง และการประยุกต์ใช้งานด้านการเกษตรสำหรับวัยทำงาน/เกษตรกร" โครงการ "การพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 สำหรับคนทุกช่วงชีวิต" เพื่อพัฒนาบุคลากรวัยทำงานที่มีความสนใจด้านการเกษตร ให้มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งและเทคโนโลยีดิจิทัล เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2566 ณ อาคารต้นแบบถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ



สำนักงานพัฒนานักศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา พิจารณ์ และพบปะผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจ สร้างเครือข่ายระหว่างนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาทักษะการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย สวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวก การให้บริการของศูนย์บริการนักศึกษาพิการ ตลอดจนการปรับตัวทักษะการใช้ชีวิตในด้านการศึกษาการทำงานร่วมกับผู้อื่น การรับมือกับความเครียดและความวิตกกังวลให้นักศึกษาพิการสามารถศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร สำนักงานอธิการบดี



ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสวรส อินทรักษา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์(สาขาออกแบบนวัตกรรมศิลป์) คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล ThaiStar Packaging Award 2023 (การประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย 2566) รางวัลรองชนะเลิศ รางวัลพิเศษการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และรางวัลชมเชย ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในประเทศต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง สำหรับสินค้าทั่วไป จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร